

Gossip

โควิด-19 ทุบ SET หลุด 1,200 By : แม่มดน้อย

📅 12 มี.ค. 2563 ⌚ 13:25:06 👁 765

 2  1  1 



วันที่ 12 มีนาคม 2563 พบกับแม่มดน้อยได้ที่ www.hooninside.com (Line : @hooninside) รู้ลึก รู้จริง คลุกวงใน หุ่นส์ ไตส์ ล้วยๆ

โอมมะสิกกี้กี้ยัย มะสิกกี้กี้ยัยมะสิกกี้กี้ยัย..... เพียงแม่มดน้อย ซี้ไม่กวดวิเศษ ทำใจไป ปลงไป ตลาดหุ้น มีขึ้น มีลง แต่ตอนนี้ ลงหนักๆ ไปเลย เข้าวันนี้ ดัชนีตลาดหลุด 1,200 จุด ตามตลาดทั่วโลก ปรับตัวลงแรง หลังจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์ไวรัส Covid-19 เป็นการระบาดทั่วโลก (pandemic) เรียกว่า เครื่องยนต์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขนส่ง โรงแรม ดับ รายได้ท่องเที่ยวหดตัวอย่างแรง

การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ทรัมป์ สั่งห้ามนักท่องเที่ยวจากยุโรปทั้งหมดเข้าสู่สหรัฐฯ เป็นเวลา 30 วัน ทรัมป์ ยกเลิกภารกิจทั้งหมดที่วางแผนไว้ในสัปดาห์นี้ ที่รัฐโคโลราโดและเนวาดา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ เตือนประชาชนให้ทบทวนแผนการเดินทางไปต่างประเทศ รัฐบาลออสเตรเลีย เผย วัน

นี้ จะอัดฉีดเงิน 1.76 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (1.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี

อินเดีย ประกาศระงับการออกวีซ่าทั้งหมดให้กับชาวต่างชาติเป็นเวลา 1 เดือนจนถึงวันที่ 15 เม.ย.นี้ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ความตกต่ำของตลาดหุ้นไทย ทำให้ ทันภากร เอ็มดี SET ต่อสายตรง รายงาน ชุนคลัง อุดม สวานายน โดย ทันอุดม บอก ตลาดหุ้น ยังมีพื้นฐานแข็งแกร่ง ที่ผ่านมาก่อให้เกิดเหตุการณ์หลายครั้ง ดัชนีหุ้นก็ยิ่งปรับขึ้นมาได้ ส่วนมาตรการดูแลตลาดหุ้นไทยจะมีการพิจารณาต่อเนื่อง หากมีความจำเป็นกระทรวงการคลังก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมาตรการเพิ่มเติม

ตอนนี้ ทุกคน ล้าปาก+แยะเหมือนกัน ทันภากร เผย กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุน ทั้ง บจ. บล. บลจ. และคัสโตเดียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีแก่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เป็นนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรายปีแก่บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ค่าธรรมเนียมแก่บริษัทสมาชิก และค่าธรรมเนียมรักษาหลักทรัพย์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ มูลค่ารวม 500 ล้านบาท

ปิดตลาดเช้า ดัชนีตลาดอยู่ที่ 1,140.05 จุด ลดลง 109.84 จุด คิดเป็น 8.79% มูลค่าการซื้อขาย 53,834.26 ล้านบาท

WHO ออกแถลงการณ์ไวรัส Covid-19 เป็นการระบาดทั่วโลก นักลงทุน ถล่มขายหุ้นAOT ทันที่ กดราคาต่ำดิ่งหันทวัน ปิดตลาดเช้า ราคาหุ้นAOT อยู่ที่ 53.50 บาท ลดลง 7 บาท คิดเป็น 11.57%

ปิดเช้า ราคาหุ้น **TMB** อยู่ที่0.89 บาท ลดลง 13 สตางค์ คิดเป็น 12.75% เกิดอะไรขึ้น ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หรืออย่างไร ค่ะ พ่อคุณ แม่ทูลหัว...

นักลงทุน ไม่สน **SCB** ประกาศชุดโครงการซื้อหุ้นคืน135,960,000 หุ้น วงเงิน 1.6หมื่นลบ. เริ่มซื้อคืน20เม.ย.-19ต.ค.63 หวังสร้างความมั่นใจ งานนี้ถล่มขายหุ้นSCB จนราคาร่วงไป 7.46% แม้มดน้อย เห็นแล้ว ก็ได้แต่สวดมนต์ เอาใจด้วย ผู้ถือหุ้น แฟนคลับSCB ทุกคนคร้า

กรณี ครม.มีมติเรื่อง มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้งและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า โดยตรึงอัตราค่าเอฟที(Ft rate) เดือนพฤษภาคม2563 ในอัตรา -11.60 สตางค์ ต่อหน่วย และลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน(เมษายน - มิถุนายน 2563) ผัง GULF แจงผลกระทบกับกิจการ ประมาณ 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ1.02เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ 4,887 ล้านบาทในปี2562 ส่วนสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มจะปรับลดลง ตามการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยจะส่งผลให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรง

ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงด้วยเช่นกัน เป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

BGRIM ประเมินผลกระทบในอัตราร้อยละ 0.17 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม 44,132 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากเป็นมาตรการชั่วคราว และไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 77 ของรายได้รวม อันมาจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และรายได้จากโครงการในต่างประเทศ มีเพียงธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23 ที่จะได้รับผลกระทบชั่วคราวนี้

แต่นักลงทุน ไม่สนใจ เดินหน้าขายหุ้น **GULF BGRIM** ส่งผลให้ราคาหุ้นที่มติดังกล่าว.....ฐานอยู่ที่ไหนจะ

หน้าร้อนมาเยือนแล้ว **TACC** ส่งเครื่องดื่มใหม่ในโถกถเย็นลงร้านเซเว่นฯรับซัมเมอร์ ปูพรมตั้งแต่ "ซาเย็น เซนยา" สูตร Original หอมหวาน กลมกล่อม อร่อยเข้มข้น ตามด้วย "แพสชันฟรุติ" ซาซาวรส เปรี้ยวอมหวาน สดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลา วางขายในเซเว่นฯทุกสาขาทั่วไทย มั่นใจกระแสแรงรับซัมเมอร์ ผลักดันยอดขายโตต่อเนื่อง

ภาพรวมไม่ดี ราคาหุ้น **BAM** ก็ถูกสอยร่วง อย่างง่ายดาย ปิดเช้า ราคาหุ้น BAM อยู่ที่ 20.50 บาท ลดลง 3 บาท คิดเป็น 12.77%

แม้มดน้อย ขอบปิดท้าย ด้วย ข่าวอัปเดต โควิด-19 ในประเทศ เข้าวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด โดยเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มจากเพื่อนชาวฮ่องกงที่ป่วยแล้วไปสังสรรค์สุบบุรี-ดื่มสุราร่วมกัน ส่วนชาวฮ่องกงที่ป่วยได้เดินทางกลับจากประเทศไทยไปแล้ว แต่ยืนยันกลุ่มนี้ไม่ได้เป็น super spreader พร้อมระบุไวรัสโควิด-19 ในไทยยังอยู่ระยะ 2 เหตุยังแพร่เชื้อในวงจำกัด ทำให้ขณะนี้ตัวเลขผู้ป่วยสะสม 70 ราย รักษาหาย 35 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 34 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน*****